



รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ("ผู้ลงทุน" หรือ "ผู้ขอผ่อนผัน") มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "กิจการ") โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

การขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้ับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("บุคคลตามมาตรา 258") ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ("ผู้ลงทุน" หรือ "ผู้ขอผ่อนผัน") ไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("บุคคลตามมาตรา 258") ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ดังนั้นจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้จึงเท่ากับจำนวน 1,547,200,165 หุ้น /เสียง

3. วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้น บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 1,847,800,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ Rolling Loud ที่บริษัทเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นจำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2571 พร้อมสิทธิขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯ (ณ เวลาดังกล่าว ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าใด) และ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ชำระหนี้ของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดซึ่งเมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือที่บริษัทมีอยู่จะช่วยเปิดโอกาสและทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2. เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย



คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้การลงทุนในธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในมาโดยตลอดและบริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจ่ายคืนชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายคืนให้นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญแต่อย่างใด

หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาทางด้านเงินทุนหมุนเวียนและการก่อภาระหนี้สินในจำนวนเงินที่สูง รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนนั้นถือเป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระดมทุนด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ลงทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือการขอมติผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงแผนการชำระหนี้ของบริษัท

ในส่วนของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 72/2558

4.3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผัน กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด



หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ปัจจุบันรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่

- รายการที่ 1 : ค่าบริหารจัดการจำนวน 4.56 ล้านบาท (12 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน มีสิทธิได้รับในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น
- รายการที่ 2 : เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการจำนวน 64.92 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 4.34 ล้านบาท รวมเป็น 69.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.47 ต่อปี ซึ่งเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีการกู้ยืมจาก นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ เพิ่มขึ้นจำนวน 30.71 ล้านบาท โดยมียอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 99.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงคอนเสิร์ตใน ครั้งนี้ ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจำกัด (private placement)

4.4. ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของนโยบาย หรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการ ประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของกลุ่ม บริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีสรุปภาพรวมนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน ดังนี้

	นโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผัน	ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
1.	<u>วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ</u> ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ ประกอบธุรกิจของกิจการให้แตกต่างไปจากปัจจุบันแต่อย่างใด	ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
2.	<u>การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และการจ้างบุคลากร</u> ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะ เปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการแต่อย่างใด	ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหาร จัดการกิจการจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบ ธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
3.	<u>แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย</u> ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนิน ธุรกิจของกิจการหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน	ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากการขายสินทรัพย์นั้น จะต้องพิจารณาดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจของ กิจการที่มีอยู่เป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ



<p>อย่างไรก็ดี หากกิจการจะมีจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินนั้น ๆ อีกทั้งหากกิจการจะมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>4. แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน การที่ผู้ขอผ่อนผันเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจำนวนเงิน 684,000,000 บาท (จำนวนเงินเพิ่มทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ตั้งแต่วันที่ 2/8/2565 ถึงวันที่ 10/8/2565 เท่ากับราคา 2.28 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินธุรกิจต่อไปนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจ กิจการอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโต และเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญอื่น ๆ แต่อย่างใด</p>	<p>การที่ผู้ขอผ่อนผันจะสนับสนุนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อาทิเช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้นเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโต และเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกิจการนั้นเป็นการกระทำโดยปกติทั่วไปของการทำธุรกิจ</p>
<p>5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ หากมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงินของกิจการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและฐานะการเงินของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเป็นสำคัญและหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำขอผ่อนผันในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ผู้ขอผ่อนผันดำเนินการดังกล่าวผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการตามข้อบังคับของกิจการ กฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อผลกระทบทางธุรกิจและ/หรือการเงินของบริษัท ผู้ขอผ่อนผันจะต้องดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>



<p>6. รายการระหว่างกัน</p> <p>หากภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผันบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีแนวทางการจัดการ ดังนี้</p> <p>ณ ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันมีรายการระหว่างกันกับกิจการ และคณะกรรมการของกิจการมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายการระหว่างกันระหว่างกิจการและผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่รายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังจากที่ผู้ขอผ่อนผันเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการแล้ว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้คณะกรรมการของกิจการยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของกิจการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ</p>	<p>ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่มีผลกระทบต่อนโยบายดังกล่าวแต่อย่างไรโดยหากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้คณะกรรมการของกิจการยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของกิจการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของกิจการ ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
---	---

4.5. ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทพร้อมทั้งเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายอมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ “ผู้ลงทุน” ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นจำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2571 พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๆ อีกทั้งตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ นายอมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้การ



ลงทุนในธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจ่ายเงินชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมเงินทุนด้วยวิธีการอื่น และเห็นว่าหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จะเป็นการสร้างภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนในสถานะเศรษฐกิจแบบนี้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์การจัดคอนเสิร์ตมาก่อน ซึ่งในการจัดคอนเสิร์ตนั้นยังมีความเสี่ยงสูงอยู่หลายปัจจัย ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ หรือภาวะการณัระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ “ผู้ลงทุน” ได้เสนอที่จะใส่เงินทุนส่วนตัว เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสดำเนินโครงการดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการกำหนดราคาขายในครั้งนี้เป็นราคาตลาดซึ่งมีความเหมาะสม และบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้ในโครงการของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนหรือนักลงทุนที่จะมาร่วมลงทุนได้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 25 เป็นผลให้ผู้ลงทุน ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) แต่ผู้ลงทุนไม่ได้มีความตั้งใจที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพียงแต่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและโครงการต่างๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม “ผู้ลงทุน” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้บริหารของบริษัท ในการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้งต้องยื่นแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า “ผู้ลงทุน” ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ไปขายเพื่อเก็งกำไรจากราคาหุ้น แต่ “ผู้ลงทุน” มีความประสงค์ที่จะเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (Entertainment) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ๆ ได้ในอนาคต ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางการหารายได้ให้หลากหลายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

จากรายละเอียดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ “ผู้ลงทุน” ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป



4.6. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัทแต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัททุกท่าน ไม่นับรวม นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ได้แก่ พล.ต.ต.ลัทธสัณญา เพียรสมภาร , ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน, นายปรีวิชย์ โอภาส, นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ, ดร.อริชัย รักธรรม และนายภัทรบดี โฉมวงศ์ ได้มีความเห็นและเหตุผลที่แตกต่างจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนโครงการ
2. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนของบริษัทฯ
3. ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต และความจำเป็นของการเพิ่มทุน
- 4) ราคาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน
- 5) การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นทุกรายจะไม่สามารถตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด (Right Offering) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นหรือสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
- 6) ผู้ขอผ่อนผันจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหากยังถือหุ้นไม่ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 50 และผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ผู้บริหารได้มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนงานต่างๆ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานที่รอบคอบและเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ Rolling Loud ที่บริษัทเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นจำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2571 พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯ (ณ เวลาดังกล่าว ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าใด) และ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ชำระหนี้ของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคตกับโครงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Entertainment) และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ๆ ได้ในอนาคต และเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แก่ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ “ผู้ลงทุน” ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทครั้งนี้ ในราคาตลาดมีความเหมาะสม และมีความเห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จะเป็นการสร้างภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนในสถานะเศรษฐกิจแบบนี้

กรณีผู้ขอผ่อนผันจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหากยังถือหุ้นไม่ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 50 และการที่ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้ในโครงการของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนหรือนักลงทุนที่จะมาร่วมลงทุนได้อย่างชัดเจน ผู้



ลงทุน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 25 เป็นผลให้ผู้ลงทุนก้าวข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) แต่ผู้ลงทุนไม่ได้มีความตั้งใจที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพียงแต่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและโครงการต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการมีจึงความเห็นว่าเป็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ “ผู้ลงทุน” ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดเหตุผลในการพิจารณาข้างต้น และตามความเห็นของคณะกรรมการ ในข้อ 4.5 ข้างต้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอคัดค้านการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ในการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมีให้ับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว